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Stjórnarfundur foreldraráðs Flataskóla
Mættir Agnes Eva, Lydía Ruth Þrastardóttir, Magnús Ásgeirsson, Karólína Stefánsdóttir

Til umræðu

1) Umræður um beiðni skólastjóra um að foreldrafélagið keypti grafíkpressu. Þetta erindi
var rætt og samþykkt. Kaupin verða sett í hendur á skólastjórnendum.

2) Vinnulag Flataskóla um skipan bekkjarfulltrúa og foreldraráðs. Umræður um hvernig
mætti skýra og skerpa tímaramma um boðun á foreldrafundi, skipan bekkjarfulltrúa og í
foreldraráð. Lagt til að skólstjóri haldi foreldrafund um skólastarfið og aðkomu foreldra
innan 10 daga frá fyrsta skóladegi og skipi þá bekkjarfulltrúa og í framhaldi í foreldraráð.
Þannig getur foreldrastarf hafist í upphafi haustannar.

3) Merkt Flataskóla-peysa. Umræður um hvort foreldrafélagið ætti að selja merkta
Flataskólapeysu í fjáröflunarskini. Nú er langt liðið á skólaárið og því lagt til að nýtt
foreldraráð haustið 2024 taki afstöðu til þessa máls og ákveði hvort það vilji selja slíka
peysu á næstu haustönn. Á vorönn sendur foreldrafélagið fyrir fjáröflun með bingókvöldi.

4) Næsti fundur foreldraráðs verður haldinn 8. janúar. Ritari félagsins mun senda út
fundarboð til allra í foreldraráði. Efni fundarins verður undirbúningur, skipulag og
verkaskipting fyrir fjáröflunarbingó í mars.


